



ประกาศศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา
เป็นพนักงานประจำศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน (การตลาดและลูกค้าสัมพันธ์)

ก. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา

เลขที่ประจำตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล
MK-02	นางสาวอภิญญา ตาวงค์
MK-03	นายพชรกร วงศ์ไช้
MK-04	นางสาวกันยารัตน์ คลื่นสันเทียะ
MK-07	นางสาวญาสินี เพศยนาวิน
MK-08	นางสาวกนกพร อรุณ
MK-11	นางกันวิกา โนนคำ
MK-14	นางรสสุคนธ์ ปินตา
MK-16	นายชัยยงค์ น้อยสะปุง
MK-17	นางสาวฐานิตา สุวรรณกุล
MK-20	นางสาวปณิตศพา คานศุวงศ์
MK-21	นางสาวนันทน์ภัส นาราช
MK-25	นางสาวณัฐมณูชัช ช่างชัย
MK-27	นายนเรศ บัวลอย
MK-44	นางสาวณิรนุช พลพิสิษฐ์
MK-48	นายธีรพันธ์ เกียรตินิยมรุ่ง

ให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้น มาเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 หรือในวันจันทร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 หรือวันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 ตามที่ท่านได้แจ้งความประสงค์ไว้ สำหรับรายละเอียดและวิธีการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพทางจิตวิทยา ให้เป็นไปตามภาคผนวกที่แนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2559

(ดร.วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพล)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก

ภาคผนวก



ประกาศคณะกรรมการแพทยศาสตร์

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ตามที่คณะ สถาบัน สำนัก สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอความร่วมมือภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาแก่บุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในตำแหน่งต่าง ๆ โดยชำระค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทดสอบด้วยตนเอง ซึ่งไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการทดสอบทางด้านจิตวิทยา สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกที่จะเข้ารับการตรวจบุคลิกภาพทางด้านจิตวิทยาจะต้องลงทะเบียนเข้ารับการตรวจตามระเบียบการเข้าตรวจรักษาของโรงพยาบาล (ตามขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยาดังแนบ)
2. ผู้เข้ารับการตรวจฯ ที่ยื่นบัตรแล้ว ไปตรวจที่ห้องตรวจ OPD เบอร์ ๒๔ ในวันจันทร์ และ วันพุธ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๐๐ น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบ SMI และไปชำระเงินค่าตรวจที่ศูนย์รับเงิน หลังจากนั้นนำใบเสร็จรับเงินไปยื่นที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ เพื่อทดสอบบุคลิกภาพในเวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น.
3. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์จะทำการตรวจทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา โดยใช้เวลาประมาณ ๑-๒ ชั่วโมง เมื่อผลตรวจออกแล้ว จะส่งผลการตรวจให้หน่วยงานต้นสังกัดทราบ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗


ศาสตราจารย์ นายแพทย์อนุ ตินหาญ
รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทน
คณะแพทยศาสตร์

ขั้นตอนการเข้ารับการทดสอบบุคลิกภาพด้านจิตวิทยา (สำหรับผู้เข้ารับการทดสอบ)

